

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๑๒๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงิน รับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อธิการบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๒/ว ๖๕ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้แจ้งเวียนข้อความเข้าใจในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกรณีส่วนราชการที่มีความประสงค์ใช้บริการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แต่ยังไม่สามารถใช้บริการ ระบบ KTB Corporate Online บริการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการรับเงินด้วย QR Code ให้ส่วนราชการ บันทึกข้อมูลในรูปแบบ Excel File ส่งมายังกรมบัญชีกลางเพื่อรวบรวมข้อมูลให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับเปิดให้บริการดังกล่าวให้ทันภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การเปิดให้บริการระบบ KTB Corporate Online บริการรับเงินผ่านเครื่อง EDC และการรับเงินด้วย QR code แล้วเสร็จทันภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้ส่วนราชการเร่งดำเนินการดังนี้

๑. ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดที่ได้มีการสมัครใช้บริการระบบ KTB Corporate Online โดยมีสถานะ complete เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ดูแลระบบ (Company Administrator) เร่งดำเนินการ กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการทำรายการของผู้ใช้งานในระบบ (Company User) รายบุคคล ให้แก่หน่วยงาน ในสังกัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้ระบบ KTB Corporate Online พร้อมใช้งานได้ทันที และขอให้ ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดใช้งานระบบดังกล่าวโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. เมื่อส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดได้รับการติดตั้งเครื่อง EDC/QR Code จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารว่าเป็นชื่อของ ส่วนราชการ หรือชื่อบัญชี "...ชื่อส่วนราชการ..โดยกรมบัญชีกลาง" ซึ่งทั้ง ๒ ชื่อบัญชีสามารถรองรับการใช้งาน เครื่อง EDC/QR Code ได้ แล้วแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางทราบทาง e-mail : disburse4435@gmail.com โดยกรมบัญชีกลางจะแจ้งธนาคารกรุงไทยฯ ดำเนินการเปิดใช้งานเครื่อง EDC/QR Code เพื่อให้ส่วนราชการ สามารถใช้รับเงินได้ทันที จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดใช้เครื่อง EDC/QR Code โดยไม่ต้องรอ ให้ถึงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เช่นเดียวกัน

สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคาร "...ชื่อส่วนราชการ..โดยกรมบัญชีกลาง" เมื่อธนาคารกรุงไทยฯ ได้รับข้อมูลชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดที่ถูกต้องแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามข้อมูลของส่วนราชการนั้น ๆ โดยส่วนราชการสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่องต่อไปและไม่ต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบอีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนเซต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๕๐